

## BÁO CÁO

Kết quả công tác dân vận tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8/2016

### I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

#### 1. Tình hình chung

Trong tháng 7, tình hình kinh tế-xã hội đất nước tiếp tục có chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi Hội nghị Trung ương 3 khóa XII và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung có ý nghĩa chính trị quan trọng. Dư luận mong muốn và kỳ vọng vào các đại biểu dân cử sẽ luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và đưa ra những quyết sách hợp lý để phát triển đất nước, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Tại các địa phương, nông dân tập trung sản xuất vụ hè thu; tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, người làm vườn và nuôi trồng thủy sản phấn khởi khi giá của nhiều loại thủy sản, trái cây giữ ổn định ở mức cao, tiêu thụ thuận lợi. Sau 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm, tháng 7 sản xuất nông nghiệp đã phục hồi; đặc biệt, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 3,9%, kích lệ cho nông dân phát triển sản xuất.

Nhân dân quan tâm, đánh giá cao việc Chính phủ công bố kết luận, quyết liệt chỉ đạo làm rõ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung và chỉ đạo triển khai kịp thời kế hoạch hỗ trợ cho người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhân dân ủng hộ chỉ đạo kiên quyết của Trung ương và Tổng Bí thư đối với công tác phòng, chống tham nhũng thể hiện qua việc chỉ đạo làm rõ một số vụ việc liên quan đến sai phạm của cán bộ có chức, có quyền. Dư luận đồng tình, hoan nghênh Tòa trọng tài quốc tế phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên biển Đông; đồng thời quan tâm theo dõi những động thái của các quốc gia có liên quan đối với sự kiện này. Bên cạnh đó, nhân dân quan tâm theo dõi một số tình hình trong nước và quốc tế, như: kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Đại học, Cao đẳng năm 2016; sự kiện Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu; một số vụ khủng bố ảnh hưởng đến an ninh, xã hội tại một số quốc gia...

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống của người dân ở một số địa phương bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và nhất là các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 1 còn nhiều khó khăn. Nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc kém chất lượng; sản xuất, tiêu thụ thực phẩm bẩn chưa

được kiểm soát; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn chưa giảm; nhân dân bức xúc trước một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực, thiếu minh bạch có sự tiếp tay của các lực lượng chức năng được phanh phui trong thời gian gần đây, như vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam; vụ “bán” giấy phép lưu hành cho hơn 800 sản phẩm ở Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các sai phạm trong xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của công ty Formosa... Tại một số địa phương, tình trạng chạy theo thành tích trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới dẫn đến nợ đọng nhiều, huy động quá sức dân, khiến đời sống Nhân dân gặp khó khăn. Tình trạng tập trung đông người để khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, đền bù giải tỏa tại một số địa phương vẫn còn phức tạp. Từ đó, Nhân dân cũng đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền và cơ quan quản lý môi trường tại các địa phương.

Người dân tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển lo lắng về việc khôi phục môi trường; không tiêu thụ được hải sản; chế độ hỗ trợ, đền bù chưa thống nhất; chuyển đổi nghề nghiệp chưa có hướng đi hiệu quả... Nhân dân cũng mong muốn Chính phủ tiếp tục chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan gây ra sự cố này và có những biện pháp cương quyết xử lý các hành vi lợi dụng sự cố, kích động gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Công nhân, người lao động mong muốn Chính phủ có quyết định tăng lương tối thiểu vùng phù hợp, để người lao động có đủ điều kiện tái tạo sức lao động và phát triển. Thực tế cách tăng lương tối thiểu hiện nay là đang đuổi theo tỉ lệ lạm phát, trượt giá và khoảng cách giữa lương, lạm phát, nhu cầu sống của người lao động đang ngày càng cách xa.

Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự bất bình với các hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông (như: tuyên bố thách thức quốc tế; đẩy mạnh quân sự hóa tại Hoàng Sa và các bãi ngầm chiếm đóng trái phép tại Trường Sa; dùng tàu của lực lượng chấp pháp trên biển tấn công, đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam; tổ chức hoạt động du lịch trái phép ra Hoàng Sa; cho tàu cá xâm nhập sâu vào vùng biển của Việt Nam...); mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có thái độ cương quyết, dứt khoát hơn đối với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

## **2. Tình hình dân tộc, tôn giáo**

### *2.1. Tình hình dân tộc*

Trong tháng, an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững; kinh tế dần phục hồi sau những thiệt hại do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn những tháng đầu năm. Cấp uỷ, chính quyền các địa phương chỉ đạo tích cực triển khai các biện pháp chuyển đổi cơ cấu, tăng năng suất cây trồng, phòng, chống sâu hại, dịch bệnh, phát triển sản xuất. Một số mặt hàng nông sản được mùa, được giá đã góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc của các dân tộc đã được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi như Ngày hội du lịch mùa hè Mẫu Sơn 2016, Ngày hội văn

hoá, thể thao và du lịch đồng bào Chăm, Tháng tiếng vọng Tây Bắc... góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc.

Các chính sách hỗ trợ phát triển về giáo dục - đào tạo, y tế tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, việc khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tại vùng kinh tế-xã hội khó khăn đã được mở thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến tuyến tỉnh và tuyến trung ương trong phạm vi cả nước với mức chi trả 100%, góp phần giảm bớt khó khăn về chi phí cho người nghèo, người dân tộc thiểu số khi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở y tế.

Tuy nhiên, còn *một số vấn đề cần quan tâm*: Thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, giông lốc xảy ra ở một số địa phương vùng trung du, miền núi phía Bắc gây thiệt hại về người và tài sản. Tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ do xâm nhập mặn, hạn hán nghiêm trọng xảy ra đã khiến cho ngành nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Tình trạng thiếu đói, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt, dịch bệnh, mất mùa, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy, du canh, du cư, hủ tục lạc hậu vẫn còn xảy ra. Tình hình vận chuyển, mua bán ma túy, hàng lậu, vượt biên, buôn bán người, khai thác lâm thổ sản, cháy rừng... trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến an ninh, môi trường, trật tự an toàn xã hội.

## 2.2. Tình hình tôn giáo

Tình hình tôn giáo, các hoạt động và sinh hoạt tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật.

Ban Trị sự Phật giáo các địa phương tiếp tục hướng dẫn và chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp huyện; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thí sinh trong mùa tuyển sinh năm học 2016. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo một số tỉnh tổ chức lễ cầu siêu tri ân và lưu danh các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Các tổ chức Tin lành tổ chức lớp Thánh kinh căn bản tại các địa phương và trại hè cho Thanh thiếu niên. Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và Đại hội Nhân sinh lần thứ V. Bà con Hồi giáo tại các địa phương tổ chức lễ kết thúc tháng Ramadan trong tinh thần phấn khởi, đoàn kết.

Tuy nhiên, tình hình khiếu kiện về đất đai tôn giáo; xây sửa, coi nói cơ sở thờ tự, truyền đạo trái pháp luật và tình trạng mâu thuẫn nội bộ một số tôn giáo; lợi dụng kích động giáo dân làm phức tạp tình hình còn diễn ra ở một số nơi.

## II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

### 1. Công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến công tác dân vận. Phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự, chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác dân vận của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Giao Ban Dân vận Trung ương thực hiện một số đề án cụ thể

hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận. Bộ Chính trị quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng công tác quần chúng Trung ương (khóa XII); Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo Đại hội toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V; việc tổ chức liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3...

Các Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tiến hành đánh giá công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội LHPN, Hội Cựu Chiến binh cấp huyện, thị, thành phố. Chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương. Chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) *“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”*; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về *“Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”*. Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) *“Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”* và Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về *“Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”*.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực triển khai Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về *“Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”*; triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 07-KL/TW, ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) *“về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW, ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới”*.

Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tổng kết 5 năm chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận (2011-2015) và sơ kết 02 năm chương trình phối hợp về *“Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTK trong tình hình mới”* (2013-2015); ban hành Thông báo số 26-TB/ĐUCA ngày 17/7/2016 về Tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị của lực lượng Công an Nhân dân.

## **2. Công tác dân vận của cơ quan nhà nước**

### **2.1. Quốc hội**

Quốc hội khóa XIV tiến hành kỳ họp thứ nhất từ ngày 20 đến 29/7/2016; tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các

cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước; xem xét, thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là về kinh tế - xã hội; thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2016; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước.

## 2.2. Chính phủ và các bộ, ngành

Chính phủ đã ban hành một số văn bản chỉ đạo điều hành, như: Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Nghị định Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Quyết định về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho Nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của sự cố môi trường, trong đó có nội dung về sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí do Formosa đền bù thiệt hại. Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 16/05/2016 của Chính phủ về *“Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”*.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp hơn 1.800 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho Nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Kon Tum, Gia Lai, Bến Tre trong thời gian giáp hạt, bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn năm 2016. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016 và giải pháp đến năm 2020.

Các bộ, ngành phối hợp với địa phương tập trung theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đề xuất chính sách hỗ trợ người dân khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung; có chính sách phù hợp để khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở, công trình văn hóa, phúc lợi cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7; tăng cường dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền Trung, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tăng cường và nâng cao hiệu quả thanh tra trách nhiệm người đứng

đầu trong thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

### **3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội**

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức học tập, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới các cấp gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỷ niệm: 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016), 30 năm ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn (10/7/1986-10/7/2016)...

#### *3.1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam*

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho 2.211 cán bộ Mặt trận 63 tỉnh, thành phố; Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2016 các tỉnh Tây Nam Bộ; Hoạt động tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Phối hợp triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2016: tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2016; Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phối hợp “Về giám sát tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân” và phối hợp điều tra, khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh tại An Giang giai đoạn 2016-2020...

Ban hành Thông tri số 10/TTr-MTTW-BTT ngày 08/7/2016 Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội chợ hàng Việt, đưa hàng bình ổn giá về nông thôn. Vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy sản chết.

#### *3.2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam*

Tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI); nghiên cứu, tham gia sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới...

Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016): tổ chức Lễ khai chương Cổng thông tin điện tử đa phương tiện Công đoàn Việt Nam; tổ chức họp mặt cán bộ công vận, công đoàn qua các thời kỳ; hướng dẫn các cấp công đoàn bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở năm 2016...

Đề xuất Hội đồng tiền lương quốc gia phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 với mức tăng 11,11% so với năm 2016. Ban hành Hướng dẫn về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng đại diện của các cấp công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được luật định.

### 3.3. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Ban hành Chương trình hành động của Hội Nông dân Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Công văn về việc thông tin, tuyên truyền sau khi Chính phủ công bố nguyên nhân hải sản chết bất thường tại một số tỉnh Bắc miền Trung; Thể lệ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV năm 2017...

Quyết định công nhận các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ một số tỉnh, thành Hội. Các tỉnh, thành Hội tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực để thu hút hội viên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện Quyết định 81/2014 cho cán bộ Hội cơ sở, cộng tác viên, tư vấn viên pháp luật. Triển khai xây dựng mô hình “Hội nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội”.

Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp được 54,6 tỷ đồng và gần 60 nghìn ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hóa gần 800 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa 329,9 km kênh mương nội đồng... góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

### 3.4. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “*tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành kế hoạch chỉ đạo Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ: “*Hành trình đến với địa chỉ đỏ*”, Tuần lễ “*Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn*”; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công; tu bổ các công trình ghi công liệt sỹ... Triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 với chương trình “*Tiếp sức mùa thi*”; các đội hình thanh niên tình nguyện “*Mùa hè xanh*”,

“*Hoa phượng đỏ*”...; các hoạt động tuyên truyền, hướng về biên giới, hải đảo như: thi viết “*Thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam*”; tập huấn công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo và hội nhập quốc tế; chương trình “*Trường Sa xanh*”, chiến dịch “*Hãy làm sạch biển*”...

### 3.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tiếp tục chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức hội nghị công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo và cán bộ TW Hội về quan điểm, chủ trương của Đảng trước những diễn biến gần đây liên quan đến vấn đề biển Đông và một số vấn đề đối ngoại khác.

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân ngày Thương binh - liệt sỹ: chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; tổ chức các hoạt động về nguồn, tri ân; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ...

Tổ chức Hội thảo “*Hậu quả của Bạo lực gia đình đối với trẻ em*” nhằm chia sẻ thông tin về tình hình bạo lực trẻ em trong gia đình hiện nay; hậu quả của bạo lực đối với trẻ em; những vấn đề đặt ra đối với Nhà nước, các cấp, các ngành.

### 3.6. Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Tổ chức Hội nghị Thường vụ và Ban Chấp hành TW Hội lần thứ 8. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.

Phối hợp với Hiệp hội doanh nhân CCBVN thực hiện chương trình “*Tri ân đồng đội - Vang mãi khúc quân hành*” nhân niệm 69 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; thăm các đối tượng chính sách và gặp mặt các anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động “*Đền ơn, đáp nghĩa*”.

## 4. Hoạt động của Ban Dân vận các cấp

### 4.1. Ban Dân vận Trung ương

- Triển khai các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trọng tâm là chuẩn bị triển khai đề án sơ kết Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về “*Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài*”; tổ chức khảo sát tại một số địa phương phục vụ nghiên cứu đề án các giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tham mưu kiện toàn nhân sự Hội đồng công tác quần chúng Trung ương. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch kiểm tra quy chế dân chủ năm 2016. Tham mưu thẩm định nhân sự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V.



- Xây dựng các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/BDVTW, ngày 18/5/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

- Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình và một số kiến nghị về công tác tôn giáo; kết quả tình hình giáo dục đào tạo, dạy nghề, giảm nghèo, bố trí đất sản xuất, nước sinh hoạt, nước sản xuất, công tác cán bộ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số qua 05 năm (2010-2015); tình hình, kết quả công tác bầu cử.

- Phối hợp với các địa phương nắm tình hình, phát hiện và xử lý các tình huống liên quan tôn giáo, giữ ổn định tình hình trên địa bàn. Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu danh sách chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia phòng vấn lên tiếng ủng hộ Chính phủ sau công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây hải sản chết hàng loạt ở một số tỉnh ven biển miền Trung; bàn về một số công tác đối với đạo Tin lành.

- Thực hiện các chương trình phối hợp công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương: Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09-CTr/BDVTW-NHNNVN ngày 08/4/2014 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về một số chính sách mới của ngành y tế cho cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân vận Trung ương. Tiếp tục xây dựng nội dung, chuẩn bị ký chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; giao ban công tác dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Phối hợp tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban, bộ, ngành. Phối hợp chuẩn bị tổ chức một số hội nghị, hội thảo.

- Khảo sát và chủ động nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo. Nắm tình hình, tổng hợp về đội ngũ lãnh đạo ban dân vận các tỉnh, thành ủy sau bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV; tình hình thực hiện chính sách đối với cốt cán, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thẩm định, phúc đáp hơn 20 đề án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận của các ban, bộ, ngành Trung ương.

- Tạp chí Dân vận tập trung tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

#### **4.2. Ban Dân vận cấp ủy các địa phương**

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; nắm tình hình đại hội các cấp của một số tổ chức chính trị - xã hội, tình hình đại hội Giáo hội Phật giáo cấp huyện.

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về *“Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế”*; triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) *“Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”* và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng về công tác dân vận

- Thường xuyên nắm tình hình dân vận, dân tộc, tôn giáo để tham mưu cho cấp ủy các biện pháp giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh.

### **III – NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 CỦA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG**

1. Tiếp tục thực hiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao: Tiến hành khảo sát tại các địa phương thực hiện đề án thực hiện sơ kết Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về *“Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”*; tổng hợp kết quả khảo sát đề án các giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII).

2. Tham mưu tổ chức họp Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Phối hợp với các cơ quan ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác theo dõi, nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

4. Đôn đốc các địa phương, bộ, ngành sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 07-KL/TW, ngày 20/6/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) *“về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 62-CT/TW, ngày 08/11/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về Tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới”*; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về *“Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”*. Theo dõi Đại hội các cấp của các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được phân công.

5. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban, bộ, ngành.

6. Tổ chức ký chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận với một số ban, bộ, ngành Trung ương. Chuẩn bị nội dung để ký chương trình phối hợp công tác với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; Quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao; nội dung phối hợp về công tác dân vận tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

7. Tổ chức 02 Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW tại Quảng Ninh và Đồng Nai; hội nghị trao đổi về tình hình tôn giáo với các cơ quan liên quan; hội thảo góp ý vào dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục chuẩn bị tổ chức các hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; hội nghị trao đổi kinh nghiệm giải quyết điểm nóng với một số tỉnh, thành phố phía Nam; hội thảo “Công tác dân vận của chính quyền và sự tham gia của người dân trong việc quản lý đô thị hiện nay”.

8. Tham gia đoàn công tác của Ban Bí thư về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng tại một số địa phương. Tiếp tục tổ chức khảo sát, nắm tình hình công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, về quy chế dân chủ ở cơ sở theo kế hoạch.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ban Đảng Trung ương;
- UBTW MTTQ, các tổ chức CT-XH, hội QC TW;
- Ban cán sự đảng các bộ, ngành TW;
- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy TTTW;
- Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ (Bộ Công an);
- Bộ Y tế; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Lãnh đạo Ban;
- Các vụ, đơn vị;
- CVP và các PVP;
- Phòng Tổng hợp;
- Lưu VT.

**T/L TRƯỞNG BAN  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Bùi Tuấn Quang**

